
 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

กยท. เผย สถานการณ์ราคายางพารา ปรับขึ้น-ลงเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมหารือ 3 ภาค
ส่วนบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาราคาน้้ายางสด 

           

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา 
และราคาที่กาลังลดลงในขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อม นัดประชุมทั้ง 3 ภาคส่วนแก้ปัญหา
ราคาน้ายางสด แนะเกษตรกรสามารถกระจายความเสี่ยง ปลูกพืชอ่ืนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ราคายางได้ปรับตัว
สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอุปทานยางในประเทศผู้ผลิตยางลดลง ในขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการยังคง
มีอยู่ โดยมีหลายสาเหตุที่ทาให้ผลผลิตลดลง ทั้งจากนโยบายชะลอการส่งออกด้วยการควบคุมปริมาณยางของ 
3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในปี 2559 ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณยางหายไปจากตลาดซื้อขายโลก ประมาณ 7 
แสนตัน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักและน้าท่วมขังในภาคใต้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 
2560 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยาง ต้นยางได้รับความเสียหาย ปริมาณ
ผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงประมาณ 3 - 4 แสนตัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังมีปัจจัยบวก
สนับสนุนให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นอีกหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเร่งซื้อยางเพ่ือนาไปผลิตเป็นล้อยางส่งไป
สหรัฐฯ ก่อนที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนาเข้าตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทาให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตาม
กลไกตลาดในช่วงขณะนั้น ซึ่งสภาวะที่ราคายางพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติ 
ดังนั้น เมื่อปัจจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึนย่อมส่งผลให้
ราคายางมีการปรับตัวลดลงซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด 
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 ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณีราคาน้ายางสดที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากราคายางกาลังกลับ
เข้าสู่กรอบราคาตามภาวะปกติ เพราะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรสามารถกรีด
ยางได้ ประกอบกับช่วงนี้ของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ายางมากอยู่แล้ว ดังนั้น  ผลผลิตในตลาดจึงมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกว่าช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยราคาจะลดลง เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทางานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา  แรงงาน 
ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้ายางสดมีการปรับราคาลงบ้าง 

 "อย่างไรก็ตาม กยท. ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพ่ือหาแนวทางร่วมกันระหว่างระหว่างผู้แทนเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ซึ่งผลการหารือเป็นไปในทิศทางท่ีน่าพอใจสาหรับทุกฝุาย โดย กยท.จะจัดตั้งตลาดกลางน้ายาง
สด เพ่ือเพ่ิมจุดรับซื้อ ขาย และ สะท้อนราคาในท้องถิ่นท่ีแท้จริง ซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการน้ายางใน
ท้องถิ่น ยืนยันพร้อมเข้าร่วมสนับสนุน ในขณะเดียวกัน กยท. จะเร่งส่งเสริมด้านแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่ให้
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้งาน โดยริเริ่มโครงการ พี่ช่วยน้อง เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยง และรับ
ซื้อน้ายางสดจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อไปแปรรูปเป็นสินค้าข้ันกลาง  และข้ันปลาย และ กยท. จะ
สนับสนุนด้านทุน และองค์ความรู้ พร้อมทั้งช่วยหาตลาด นอกจากนี้ เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทางาน
จากการพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางอย่างเดียว) ไปเป็นการปลูกพืชผสมผสาน หารายได้จากผลผลิตทางการเกษตร
อ่ืนๆ ทดแทนการเรื่องยางเพียงอย่างเดียว และที่ส าคัญ ภาคเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ เช่น การปลูกพืชผสมผสาน เสริมรายได้ในสวนยาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหา
แบบไตรภาคี เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีข้ึน" ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี  14  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ลงพืน้ที่
จังหวัดกระบี ่ตดิตามความชว่ยเหลอืสมาชกิ
สหกรณ์ฯ 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบภัยน้้า
ท่วม 
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--กรมส่งเสริมสหกรณ ์

           อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่

ประสบภัยน้ าท่วมในพ้ืนท่ีภาคใต้ ก าชับสหกรณ์จังหวัดส่งเจ้าหน้าท่ีบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง พร้อมด าเนินการตาม

มาตรการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ าลด บรรเทาปัญหาหนี้สินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี พร้อมจัดอบรมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล

การเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้เกษตรกร  

          ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ เรียกประชุมสหกรณ์จังหวัดภาคใต้ 5 

จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ภาคใต้และ

ผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในจังหวัดกระบี่พื้นท่ีประสบภัยรุนแรงในอ าเภอเมือง

กระบี่ เขาพนม เหนือคลอง และปลายพระยา มีสมาชิกสหกรณ์ 8 แห่ง ได้รับผลกระทบจ านวน 167 ราย ความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ 137 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย เป็นสวนปาล์ม

น้ ามัน 380.5 ไร่และยางพารา 132 ไร่ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรและของใช้ในครัวเรือน มูลค่าความเสียหาย

ประมาณ 6,879,320 บาท 

          นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเข้าไป

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ีประสบภัยใน 14 จังหวัด ทั้งการเปิดรับบริจาค

เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของและเงิน จากหน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ เพื่อน าไปจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่าย

ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ียังได้เตรียมมาตรการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังน้ าลด โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน มอบหมายให้

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์มาฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับชาวบ้าน ประสานกับ

วิทยาลัยเทคนิคประจ าจังหวัด ส่งผู้ที่มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลและไฟฟูามาแนะน าและสอนฝึกปฏิบัติจากของจริง เพื่อน า

ความรู้กลับไปซ่อมเองได้ โดยจะมีการแนะน าและฝึกสอนซ่อมเครื่องไถเดินตาม เครื่องปั้มน้ า เครื่องตัดหญ้า และ

เครื่องใช้ไฟฟูาที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ าท่วม ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 

          ส่วนมาตรการระยะยาว จะช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อน ามาใช้ใน

การฟื้นฟูอาชีพการเกษตร โดยเสนอให้สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ขยายเวลาช าระหนี้ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก

น้ าท่วมออกไปอีก 6 เดือน และรัฐบาลอนุมัติเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

วงเงิน 100 ล้านบาท เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปีให้สหกรณ์กู้ยืมไปฟ้ืนฟูอาชีพของสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ส าหรับสหกรณ์ที่

กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปเป็นทุนในการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนเกิดอุทกภัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วม 

ส่งผลท าให้ธุรกิจของสหกรณ์หยุดชะงัก ไม่สามารถช าระหนี้คืนกองทุนฯได้ตามสัญญา สามารถขอขยายเวลาเพื่อผ่อนผันการ

ช าระนี้ออกไประยะหนึ่ง  

  



         ส าหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ าท่วมในจังหวัดกระบี่ ทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ร่วมกับศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จัดอบรมสอนอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมพูนรายได้ระยะสั้นให้สมาชิกสหกรณ์ 4 รุ่น จ านวน 

120 คน และการฝึกอบรมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 5 รุ่น 125 คน ซึ่งในวันนี้ได้มีการเปิดอบรมบ ารุงรักษา

เครื่องจักรกลการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ทับปริกการเกษตรสหกิจ จ ากัด อบรม 30 คน โดยจะใช้เวลาอบรม 2 วัน มี

วิทยากรจากคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ท้ังสายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูาและช่างยนต์ จ านวน 15 คนมา

ให้ความรู้ในหลักสูตรการสอนซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเน้นการสอนซ่อม

และบ ารุงเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา ได้แก่ พัดลม หม้อหุงข้าวและรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเป็น

อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม เกษตรกรจะน ามาซ่อมและเรียนรู้วิธีการบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้

หลังน้ าลด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถน าความรู้ไปช่วยซ่อมและแนะน าให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ และ

เพื่อนบ้านในชุมชนของตนเองได้  

         นอกจากน้ียังได้จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 3 สหกรณ์ 

ได้แก่ สหกรณ์ทับปริกการเกษตรสหกิจ จ ากัด สหกรณ์นิคมปากน้ า จ ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางต้าบลหน้าเขา จ้ากัด 

วงเงิน 1,000,000 บาท ส่วนมาตรการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 2 สหกรณ์ มีสมาชิก

เข้าร่วมโครงการ 189 ราย ซึ่งมีมูลหนี้เงินต้นจ านวน 5,142,759 บาท ดอกเบี้ยที่ต้องชดเชยเป็นเงิน 76,570 บาท ซึ่งทั้งสอง

มาตรการนี้อยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้

ตามปกติโดยเร็ว 

  



 

 

วันท่ี  9  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  กยท. เผย สถานการณ์ราคายางพารา ปรับขึ้น-
ลงเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมหารือ 3 ภาคส่วนบูรณา
การร่วมกันแก้ปัญหาราคาน้้ายางสด 
 

 

การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน ท่ีปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และราคาที่

ก้าลังลดลงในขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อม นัดประชุมทั้ง 3 ภาคส่วนแก้ปัญหาราคาน้้ายางสด แนะเกษตรกร

สามารถกระจายความเสี่ยง ปลูกพืชอื่นเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ราคายางได้ปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งเป็นผล

มาจากอุปทานยางในประเทศผู้ผลิตยางลดลง ในขณะที่ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ โดยมีหลายสาเหตุที่ทาให้

ผลผลิตลดลง ท้ังจากนโยบายชะลอการส่งออกด้วยการควบคุมปริมาณยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในปี 2559 ซึ่ง

ส่งผลให้มีปริมาณยางหายไปจากตลาดซื้อขายโลก ประมาณ 7 แสนตัน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในภาคใต้ 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยาง ต้นยาง

ได้รับความเสียหาย ปริมาณผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงประมาณ 3 - 4 แสนตัน นอกจากน้ี ในช่วงที่ผ่านมายังมี

ปัจจัยบวกสนับสนุนให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นอีกหลายปัจจัย ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเร่งซื้อยางเพื่อนาไปผลิตเป็นล้อยางส่งไปสหรัฐฯ 

ก่อนท่ีสหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนาเข้าตามนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทาให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงขณะนั้น 

ซึ่งสภาวะที่ราคายางพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติ ดังนั้น เมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวกลับเข้าสู่

สถานการณ์ปกติ ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้ราคายางมีการปรับตัวลดลงซึ่งถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด 

 ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีราคาน้ายางสดที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากราคายางก าลังกลับเข้าสู่กรอบ

ราคาตามภาวะปกติ เพราะสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ ประกอบกับช่วงนี้ของ

ทุกปีเป็นฤดูกาลที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ายางมากอยู่แล้ว ดังนั้น ผลผลิตในตลาดจึงมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนกว่าช่วงที่ผ่านมา รวมถึง

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยราคาจะลดลง เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการทางาน

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานท่ีรับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้ ายางสดมีการปรับ

ราคาลงบ้าง 

 "อย่างไรก็ตาม กยท. ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างระหว่างผู้แทนเกษตรกรผู้ประกอบการ ซึ่งผล

การหารือเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจสาหรับทุกฝุาย โดย กยท.จะจัดตั้งตลาดกลางน้ ายางสด เพื่อเพ่ิมจุดรับซื้อ ขาย และ 

สะท้อนราคาในท้องถิ่นที่แท้จริง ซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการน้ ายางในท้องถิ่น ยืนยันพร้อมเข้าร่วมสนับสนุน ใน

ขณะเดียวกัน กยท. จะเร่งส่งเสริมด้านแปรรูปยางพาราในพื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งาน โดยริเริ่มโครงการ พ่ีช่วยน้อง 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยง และรับซื้อน้ ายางสดจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เพื่อไปแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลาง 

และขั้นปลาย และ กยท. จะสนับสนุนด้านทุน และองค์ความรู้ พร้อมทั้งช่วยหาตลาด นอกจากน้ี เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถี

การทางานจากการพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางอย่างเดียว) ไปเป็นการปลูกพืชผสมผสาน หารายได้จากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 

ทดแทนการเรื่องยางเพียงอย่างเดียว และที่ส าคัญ ภาคเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น 

การปลูกพืชผสมผสาน เสริมรายได้ในสวนยาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบไตรภาคี เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็น

การเร่งด่วน คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น" ดร.ธีธัช กล่าวท้ิงท้าย 



 

วันท่ี  9  ก.พ.  60 

หัวข้อข่าว  อ้าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัด
ประชุมการด้าเนินงานโครงการ ผู้ว่าฯ เดินดิน กิน
ข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจ้าปี 2560 
 

 

อ้าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมการด้าเนินงานโครงการ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ 
รับใช้คนคอน ประจ้าปี 2560 
 

 

วันน้ี (9 ก.พ. 60) เวลา 15.00 น. นายทศพร จันทรประวัติ นายอ าเภอทุ่งสง กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมการ
ด าเนินงานโครงการ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจ าปี 2560 ว่า การประชุมในวันน้ีเพื่อเตรียมความ
พร้อมด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปพบปะร่วมกิจกรรมกับผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และพี่น้องประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอ าเภอโดยครั้งนี้
ก าหนดด าเนินการในพื้นที่อ าเภอทุ่งสง ระหว่างวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดลุมพินี หมู่ที่ 6 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส าหรับผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช พร้อม
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมพื้นที่และร่วมกิจกรรม ณ จุดชมวิวช่องเขาหินลูกช้าง พ้ืนท่ีติดต่อระหว่าง หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 13 ต าบลนาไม้ไผ่ กับหมู่ที่ 2 ต าบลเขาขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เย่ียมชมการบริหารจัดการ สหกรณ์
กองทุนสวนยางใสกรูดการเกษตร (จ้ากัด) ซ่ึงได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ้าปี 2558 เยี่ยมชมจุด
ทอผ้า จักสาน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนายจ าลอง สั้นนุ้ย ราษฎร หมู่ที่ 9 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอ
ทุ่งสง เวลา 13.00-14.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน เวลา 14.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลอ าเภอทุ่งสง 
ศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาอ าเภอ จากนายอ าเภอทุ่งสง รวมทั้งเสวนาปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เวลา 
16.30-17.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวสรุป และมอบแนวทางการด าเนินงาน 18.30 น. จัดให้มีกิจกรรม
ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม 

ส่วนวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ร่วมท าบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่ออุทิศถวายเป็น
พระราชกุศลฯ เวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร น้ าชา กาแฟ กับชาวบ้าน จากน้ัน เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เดินทางไปอ าเภอนาบอน 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาศ พันธมนัสโสภาผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคงแหล่งที่มา : สวท.อ าเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://webhost.cpd.go.th/csb7/indexcsb7.html&ei=NThlVbjlB4yWuQTknIGYCQ&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNHWMSbz4mLDuS5pIFtU8-EFWpn2jQ&ust=1432783233929087


 

วันท่ี  12  ก.พ.  60 

หัวข้อข่าว  ผู้ว่าฯ อุดรธานี ประชุมผู้เกี่ยวข้องแก้ไข
ปัญหากลิ่นโรงงานยางพารา 
 

 

ผู้ว่าฯ อุดรธานี ประชุมผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพารา 
ผูว้า่ราชการจังหวัดอดุรธานี เรยีกประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หารอืแกไ้ขปัญหากลิน่จากโรงงาน

ยางพาราในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงอดุรธานี ประสานหน่วยงานจากสว่นกลางลงพืน้ทีส่นับสนุน พรอ้มใหตั้ง้

คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนอยา่งเรง่ดว่น 

วันนี้ (12 ก.พ. 60) ทีจ่วนผูว้า่ราชการจังหวัดอดุรธานี นายชยาวธุ จันทร ผูว้า่ราการจังหวัดอดุรธานี 

เรยีกประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูป้กครองทอ้งที ่หารอืแกไ้ขปัญหากลิน่จากโรงงานยางพาราในพืน้ที่

อ าเภอเมอืงอดุรธานี การขม่ขูช่าวบา้น โดยมนีายวัชรนิทร ์สตุลาวด ีนายอ าเภอเมอืงอดุรธานี นายธนวรรณธ ์

เลศิสคุนธ ์อตุสาหกรรมจังหวัดอดุรธานี เจา้หนา้ทีเ่กีย่วขอ้งจากศนูยด์ ารงธรรม สิง่แวดลอ้มภาค 9 

ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มจังหวัด สาธารณสขุจังหวัด นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองนาค า และ

ผูใ้หญบ่า้นบา้นโกย่ ต าบลหนองหนาค า เพือ่ตดิตามการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นประชาชน จากโรงงาน

ยางแทง่ของ บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสต ีจ ากดั (มหาชน) และบรษัิท วงษ์บณัฑติ จ ากดั 

โดยหน่วยงานผูรั้บผดิชอบไดร้ายงานขอ้มลูในสว่นทีรั่บผดิชอบ ซึง่เรือ่การรกอ้งเรยีนกลิน่จากโรงงาน

ยางพาราในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงอดุรธานี ชาวบา้นเริม่รอ้งเรยีนศนูยด์ ารงธรรม ครัง้แรกเมือ่เดอืนมนีาคม 2557 

จากกลิน่ทีเ่กดิจากกองยางกอ้นถว้ย บอ่บ าบดัน ้าเสยี และไอเสยีจากระบบการผลติ มกีารแกไ้ขควบคูไ่ปกบั

การรอ้งเรยีนตอ่เนื่อง แตม่ปัีญหาเรือ่งตัวชีว้ัดกลิน่ โดยกรมควบคมุมลพษิ ไมม่เีครือ่งวัดกลิน่บางอยา่งได ้และ

โรงงานอยูน่อกเหนือจากประเภทโรงงานทีไ่มส่ามารถใช ้“ผูเ้ชีย่วชาญดมกลิน่” เพราะจะท าใหเ้กดิอนัตรายผู ้

ดม ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขวธิ ี

ทัง้นี้ ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัดอดุรธานี มคี าสัง่ใหทั้ง้ 2 โรงงานปรับปรงุ ซึง่มรีายละเอยีดแตกตา่ง

กนัออกไป โดยเฉพาะไอเสยีจากปลอ่งจากค าแนะน าของนักวชิาการ แกไ้ขปัญหากลิน่โรงงานโดยตรง ซึง่

พบวา่สารทีท่ าใหเ้กดิกลิน่คอื “กรดไขมันระเหยงา่ย” ซึง่ทัง้สองโรงงานด าเนนิการแลว้ ก าลังจะพสิจูนด์ว้ย

กรรมการดมกลิน่ แตก่ลุม่ผูร้อ้งเรยีนไมเ่ห็นดว้ย อยากใหส้ัง่ใหโ้รงงานหยดุเดนิเครือ่ง ปรับปรงุระบบให ้

สมบรูณ์กอ่น ไมใ่ชเ่ดนิเครือ่งไปดว้ยปรับปรงุไปดว้ย 

ส าหรับปัญหากลิน่โรงงานยางพารา ผูร้ว่มประชมุไดช้ีแ้จงวา่ มกีลิน่เหม็นจนชาวบา้นเดอืดรอ้นจรงิ 

และไปไกลมากกวา่ 3 หมูบ่า้น ในขณะทีเ่รือ่งการใชโ้ทรศัพทแ์ละไลนแ์จง้ใหผู้ต้อ่ตา้นระวังตัวและมกีารยงิปืน

ในพืน้ที ่3 ครัง้ ทีบ่า้นผูใ้หญบ่า้นจ าปา-หนา้วัดบา้นจ าปา-บา้นนายต ารวจ ซึง่เหตเุกดิ ตัง้แตปี่ 2558 หลังจากมี

ชาวบา้นไปยืน่หนังสอืรอ้งนายอ าเภอเมอืงอดุรธานี ในคราวจัดโครงการบ าบดัทกุขบ์ ารงุสขุทีบ่า้น หนองนาค า 

ซึง่จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไมม่ใีครไดรั้บบาดเจ็บ จงึไมม่กีารแจง้ความ เพราะไมช่ดัเจนวา่สาเหตทุีม่กีารยงิปืน

นัน้เกดิจากสาเหตใุด 
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นายชยาวธุ จันทร ผูว้า่ราชการจังหวัดอดุรธานี กลา่ววา่ จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตัง้กรรมการและมคี าสัง่ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งลงไปตรวจสอบกลิน่ทีเ่กดิขึน้ แบง่เป็นการตรวจสอบตาม

ระเบยีบกฎหมายดว้ยวทิยาศาสตร ์และความรูส้กึ ในวันที ่14 กมุภาพันธ ์นี้ ใหอ้ตุสาหกรรมจังหวัด และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง เขา้ตรวจสอบโรงงาน 2 แหง่ วา่ไดป้รับปรงุแกไ้ขตามค าสัง่หรอืยัง พรอ้มประสานกรมควบคมุ

มลพษิ และประสานศนูยเ์ฝ้าระวังคณุภาพสิง่แวดลอ้มภาคตะวันออก กรมโรงงานอตุสาหกรรม มาตรวจสอบ

เพือ่หาขอยตุโิดยเร็ว 

พรอ้มกนันี้ ผูว้า่ราชการจังหวัดอดุรธานี ไดเ้นน้ย า่ “ขอใหห้น่วยงานท าตามระเบยีบกฎหมายทีม่อียู ่ใน

สว่นของ อตุสาหกรรมจังหวัดอดุรธานี ทีม่กีารสัง่ปรับปรงุไปแลว้ หากโรงงานไมม่กีารแกไ้ขจะด าเนนิการตอ่

อยา่งไร และขอใหโ้รงงานปรับปรงุเพิม่เตมิในสว่นทีม่ปัีญหา ทัง้กองยางกอ้นถว้ย และบอ่บดัน ้าเสยี ดา้น

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองนาค าใหน้ าขอ้บญัญัตเิหตเุดอืดรอ้นร าคาญมาใช ้ตอ้งออกค าสัง่ปรับเมือ่เกดิ

เหตทุกุครัง้ เพราะจะมผีลกบัการด าเนนิคด ีสว่นกรรมการดมกลิน่ใหเ้ป็นตัวแทนโรงงาน 6 คน ชาวบา้นที่

เดอืดรอ้น 6 คน โดยมรีองผูว้า่ฯ ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูว้า่ราชการจังหวัดอดุรธานี เป็นประธาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวและทีม่า 

ผู้สือ่ขา่ว : ศรีภมูิ ทองใหญ่ ณ อยธุยาผู้ เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผลแหลง่ที่มา : ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั

อดุรธาน ี
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หัวข้อข่าว  ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มอบ
ขา้วสารช่วยเหลือเพ่ือนสหกรณ์ในพ้ืนท่ี จ.
นครศรีธรรมราชฯ 

 

ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มอบขา้วสารช่วยเหลือเพ่ือนสหกรณ์ในพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช ท่ี
ประสบภยัน ้ าท่วม 

 
สหกรณก์องทนุสวนยางบา้นเสม็ดจวนพฒันา จ ากดั รว่มกบัสหกรณ์ในพืน้ทีภ่าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มอบขา้วสารชว่ยเหลอืเพือ่นสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช ทีป่ระสบภัยน ้าทว่ม 

นายสพุจน ์สงัขท์อง ประธานเครอืขา่ยสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช พรอ้มดว้ยนายอดุม รอบคอบ 

ปลัดอาวโุส อ าเภอทุง่สง และนายพงษ์อมร สงัขแ์กว้ ผูอ้ านวยการกลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ สหกรณ์ จังหวัด

นครศรธีรรมราช รว่มกนัมอบขา้วสารบรรจถุงุในโครงการเพือ่นชว่ยเพือ่น ทีห่นา้ทีว่า่การอ าเภอทุง่สง จังหวัด

นครศรธีรรมราช มอบใหต้ัวแทนสหกรณ์ 23 แหง่ น าไปแจกจา่ยชว่ยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ทีป่ระสบภัยน ้าทว่ม 

นายสพุจน ์สงัขท์อง ประธานเครอืขา่ยสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช กลา่ววา่ สหกรณ์กองทนุสวน

ยางบา้นเสม็ดจวน พัฒนาจ ากดั รว่มกบัสหกรณ์กณัฑลักษณ์ จังหวัดศรสีะเกษ สหกรณ์การเกษตร ชมุพลบรุ ี

จังหวัดสรุนิทร ์รับรูถ้งึความเดอืดรอ้นจากอทุกภัยของเกษตรกรสมาชกิสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช 

ไดจั้ดท าโครงการเพือ่นชว่ยเพือ่น ชว่ยเหลอืเพือ่นสหกรณ์ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากอทุกภัย น าขา้วสาร 600 ถงุๆ 

ละ 5 กโิลกรัม มามอบใหเ้พือ่นสหกรณ์ เพือ่ชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้น 

“สหกรณ์ทีไ่ดรั้บผลหนัก คอื ถ ้าใหญ ่สว่นเสม็ดจวนไดรั้บผลกระทบเล็กนอ้ย ไดข้อความรว่มมอืจาก

ภาคเีครอืขา่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น าขา้วสารมาชว่ยเหลอืเพือ่นสหกรณ์ในจังหวัดนครศรธีรรมราช” 

ประธานเครอืขา่ยสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช กลา่วเพิม่เตมิวา่ สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นเสม็ด

จวนพัฒนา จ ากดั รว่มกบัสหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช จัดท าโครงการชว่ยเหลอืเพือ่นสหกรณ์ หลังจาก

อทุกภัยผา่นพน้ไป จัดอบรม สมาชกิ ใหม้คีวามรูเ้รือ่งการซอ่มบ ารงุเครือ่งจักรกล เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ทีเ่สยีหาย

จากน ้าทว่ม จัดอบรมทีส่หกรณ์กองทนุสวนยางบา้นเสม็ดจวนพัฒนา จ ากดั ต าบลกแุหระ อ าเภอทุง่ใหญ ่

จังหวัดนครศรธีรรมราช วันที ่15-16 กมุภาพันธ ์2560 เป็นสิง่ทีต่อ้งชว่ยเหลอืเพือ่สหกรณ์ หลังจากประสบ

ภาวะวกิฤตจากภัยน ้าทว่ม เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ ตอ้งรว่มดว้ยชว่ยกนั 

 

ข้อมูลข่าวและทีม่า 

ผู้สือ่ขา่ว : สยุทุธ พิทกษ์ัมงคลผู้ เรียบเรียง : วสนัต์พรรษ จ าเริญนสุติแหลง่ที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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หัวข้อข่าว  ราคาน้ ายางตก อย่าตกใจ กยท. บอก เป็นไปตาม
กลไกตลาด...!!??!! 

 

 

ราคาน้้ายางตก อย่าตกใจ กยท. บอก เป็นไปตามกลไกตลาด...!!??!! 

      

หลังจากเกิดเหตุการณ์ “ช็อก” ชาวสวนยาง เมื่อ ราคาน้ ายางสดดิ่งลง 3 วัน 19 บาท โดยเฉพาะวันนี้วันเดียว
ตกลงมา 10 บาท เหลือ 70 บาท จาก 89 บาท 

ในขณะที่ราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันทรงตัว ที่ราคากิโลกรัมละ 92- 93 บาท ส่งผลให้ผู้รับซื้อน้ ายาง
สดจากชาวสวนน าไปแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน โกยก าไรอื้อ กก.ละ ไม่ต่ ากว่า 20 บาท ซ่ึง
ถูกมองว่านี่คือการเอาเปรียบชาวสวนยาง ก่อนจะมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

 ด้าน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคา
ยาง ที่ดีดตัวสูงขึ้น และลดลงอย่างกะทันหัน ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด 
โดยในช่วงที่ยางราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากอุปทานยางในประเทศผู้ผลิตยางลดลง ในขณะที่
ความต้องการของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ โดยมีหลายสาเหตุที่ท าให้ผลผลิตลดลง ทั้งจากนโยบายชะลอการ
ส่งออกด้วยการควบคุมปริมาณยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในปี 2559  ส่งผลให้มีปริมาณยาง
หายไปจากตลาดซื้อขายโลก ประมาณ 7 แสนตัน ประกอบกับภาวะฝนตกหนักและน้ าท่วมขังในภาคใต้ ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยาง 
ต้นยางได้รับความเสียหาย ปริมาณผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงประมาณ 3 - 4 แสนตัน  
 นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังมีปัจจัยบวกสนับสนุนให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นอีกหลายปัจจัย ได้แก่ 
ประเทศจีนซึ่งเร่งซื้อยางเพ่ือน าไปผลิตเป็นล้อยางส่งไปสหรัฐฯ ก่อนที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนาเข้าตาม
นโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ท าให้ราคาสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงขณะนั้น 
 
 
 



 
สภาวะท่ีราคายางพุ่งสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติ ดังนั้น เมื่อปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึนย่อมส่งผลให้ราคายางมีการปรับตัว
ลดลงซ่ึงถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด 
 
 ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณีราคาน้ ายางสดที่มีความผันผวนมากนั้น เนื่องจากราคายางก าลังกลับ
เข้าสู่กรอบราคาตามภาวะปกติ เพราะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรสามารถกรีด
ยางได ้ประกอบกับช่วงนี้ของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ ายางมากอยู่แล้ว  
 
 ดังนั้น ผลผลิตในตลาดจึงมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนกว่าช่วงที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุก
ปี ราคายางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยราคาจะลดลง เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการท างานทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาน้ ายางสดมีการปรับ
ราคาลงบ้าง  

 
 
 อย่างไรก็ตาม กยท. ได้เร่งแก้ไขปัญหา เพ่ือหาแนวทางร่วมกันระหว่างระหว่างผู้แทนเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ซึ่งผลการหารือเป็นไปในทิศทางท่ีน่าพอใจส าหรับทุกฝุาย โดย กยท.จะจัดตั้งตลาดกลางน้ ายาง
สด เพ่ือเพ่ิมจุดรับซื้อ ขาย และ สะท้อนราคาในท้องถิ่นท่ีแท้จริง ซึ่งนายกสมาคมผู้ประกอบการน้ ายางใน
ท้องถิ่น ยืนยันพร้อมเข้าร่วมสนับสนุน 
 
 ในขณะเดียวกัน กยท. จะเร่งส่งเสริมด้านแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการใช้งาน โดย
ริเริ่มโครงการ พ่ีช่วยน้อง เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยง และรับซื้อน้ ายางสดจากกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย เพ่ือไปแปรรูปเป็นสินค้าข้ันกลาง และข้ันปลาย และ กยท. จะสนับสนุนด้านทุน และองค์ความรู้ พร้อม
ทั้งช่วยหาตลาด นอกจากนี้ เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทางานจากการพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางอย่างเดียว) 
ไปเป็นการปลูกพืชผสมผสาน หารายได้จากผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ทดแทนการเรื่องยางเพียงอย่างเดียว 
และท่ีส าคัญ ภาคเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ เช่น การปลูกพืช
ผสมผสาน เสริมรายได้ในสวนยาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบไตรภาคี เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องนี้
เป็นการเร่งด่วน คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีข้ึน” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 



  

 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า 7 - 12 
หัวข้อข่าว  ทิศทางยางพาราไทยปี 60 จะสดใส
หรือไม?่ 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า 19 - 21 
หัวข้อข่าว  การท าสวนยางให้ประสบความส าเร็จฯ 

 

 



 

 



 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า 22 - 24 
หัวข้อข่าว  ชาวสวนยางอีสาน เฮโลยางก้อนท าก าไรฯ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า 34 - 35 
หัวข้อข่าว  กยท. จับมือเอกชน เปิดตัวยางล้อ   
ประชารัฐ 

 

 

 



 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า  36 
หัวข้อข่าว  ภาพข่าว - กยท.จับมือกรมการปกครอง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า 52 - 54 
หัวข้อข่าว  เร่งแก้ปัญหารอบด้าน ช่วยน้ าท่วมภาคใต้ 

 



 

 



 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า  63 - 35 
หัวข้อข่าว ชาวสวนยางภาคใต้ไม่หวั่นปัญหาอุทกภัยฯ 

 

 



 

 



 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า  76 
ภาพข่าว  -  ผู้ว่าการ กยท. ร่วมติดตาม รมว.เกษตรฯ 
ลุยลงพื้นที่ภาคใต้ 

 

 

 

 

 



 

ฉบับที่ 2 เดือน  กุมภาพันธ์  2560 
หน้า  76 
ภาพข่าว  -  กยท. ปล่อยขบวนรถน้ าใจ แจกถุงยังชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


